



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. เผยสถานการณ์ผลิตไม้ผลปี64
2. กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ...
3. เกษตรฯจับมือพาณิชย์พัฒนาผลไม้ไทยตั้งเป้าดันส่งออกปี'64ทะลุ7หมื่นล้านบาท
4. ติดตามศตปช.จัดการดิน-ปุ๋ยเพื่อชุมชนมุ่งลดต้นทุนผลิตสร้างรายได้ยั่งยืน
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสมาชิกรวมพลังจัดตั้งแปลงใหญ่ส่งโมเดล"ถั่วเหลือง..."
6. พาณิชย์พอใจประกันราคาปาล์มปีแรกใช้ไป 7.2 พันล้านบาท ลุยต่อปี 2
7. คอลัมน์: ในประเทศ: ผู้กำหนดเกม
8. 'มมส'เดินหน้านวัตกรรม
9. 'มนัญญา'ขับเคลื่อนกัญชง-กัญชาจากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน
10. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระน่ารู้?

สื่อ

- เดลินิวส์
thailandplus.tv
แนวหน้า
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
บางกอกทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานส่งเสริมการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เผยสถานการณ์ผลิตไม้ผลปี64

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26062 หน้า : 17(ขวา)

เผยสถานการณ์ผลิตไม้ผลปี64

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลำไย) ครั้งที่ 1/2564 และผลการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า **สำนักงานส่งเสริมการเกษตร** ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ร่วมกับวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลที่กำลังจะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นส่วนมากตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้เกษตรกรได้มีการเตรียมดินและมีการบริหารจัดการสวนตามหลักวิชาการ เพื่อให้ต้นไม้ผลพร้อมเข้าสู่ระยะการออกดอก และเจริญพัฒนาต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับการติดผลในฤดูกาลผลิตแต่ละภาค มีดังนี้

ภาคเหนือ คือ ลิ้นจี่และลำไยปีนี้ ออกดอกมากขึ้น เนื่องจากต้นมีการพักตัวเพื่อสะสมอาหารได้มาก สาเหตุจากช่วงปลายปีอุณหภูมิลดลงจนหนาวเย็นเกิดความเหมาะสมต่อการกระตุ้นการออกดอก คาดการณ์สถานการณ์การผลิตแต่ละชนิด ดังนี้ ลิ้นจี่จาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และน่าน จะมีผลผลิตรวมกันทั้งสิ้น 30,716 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 จากปี 2563 ซึ่งมีผลผลิต 29,425 ตัน และลำไยจาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และตาก จะมีผลผลิตในฤดูรวมกันทั้งสิ้น 692,386 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.67 จากปี 2563 ซึ่งมีผลผลิต 559,854 ตัน

ภาคตะวันออก คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง จาก 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด สภาพอากาศในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิลดลงมีความเหมาะสมต่อการเจริญพัฒนาของชาดอกในไม้ผลเขตร้อนชื้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนซึ่งเป็นสินค้า champion product สำคัญของภาคตะวันออก ในปีนี้ทุเรียนมีการออกดอกมากขึ้น และขณะนี้ออกดอกครบ 100% แล้ว มีแนวโน้มการให้ผลผลิตสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่มังคุด เงาะ และลองกองเพิ่งจะเริ่มทยอยการออกดอก อีกทั้งพื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตลดลง จึงมีแนวโน้มการให้ผลผลิตลดลง คาดการณ์สถานการณ์การผลิตดังนี้ ทุเรียนจะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 633,476 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 จากปีที่แล้วซึ่งมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุดจะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 157,207 ตัน ลดลงร้อยละ 25.97 จากปีที่ผ่านมามีผลผลิต 212,345 ตัน เงาะจะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 197,438 ตัน ลดลงร้อยละ 6.27 จากปี 2563 ซึ่งมีผลผลิต 210,637 ตัน และลองกอง คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 19,617 ตัน ลดลงร้อยละ 12.75 จากปี 2563 ซึ่งมีผลผลิต 22,484 ตัน

ภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง จาก 14 จังหวัด ขณะนี้คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิต ตลอดจนทบทวนข้อมูลการผลิตของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตครั้งที่ 1/2561 ในช่วงเดือนมีนาคมต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ thailandplus.tv
หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคนเนื้อ...

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : - หน้า : -

The screenshot shows a news article on the Thailand Plus website. The main image is a video player showing a woman speaking. Below it is a text article with several smaller images of cows. The right side of the page features a sidebar with various news thumbnails and logos of partner organizations.

กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคนเนื้อ เกษตรกรในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัยเตรียมเปิดตลาดค้า

เกษตรกรในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย โดยสหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ในการขายผลผลิตนมโคสดให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปนมโคสดในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย โดยสหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ในการขายผลผลิตนมโคสดให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปนมโคสดในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

ในภาพที่แสดง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุวิทย์ วิบุลยอินทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม และมีนายสุวิทย์ วิบุลยอินทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อ เกษตรกรในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย โดยสหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ในการขายผลผลิตนมโคสดให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปนมโคสดในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

***สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อ** เกษตรกรในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย โดยสหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ในการขายผลผลิตนมโคสดให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปนมโคสดในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อ เกษตรกรในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนเนื้อ (U-Thai Cattle) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย โดยสหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ในการขายผลผลิตนมโคสดให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปนมโคสดในจังหวัด อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

รหัสข่าว: I-I210218002818

หน้า: 1/1



เกษตรฯจับมือพาณิชย์พัฒนาผลไม้ไทยตั้งเป้าดันส่งออกปี'64ทะลุ7หมื่นล้าน

“เกษตรฯ”จับมือ“พาณิชย์”ผนึกเงินขยายความร่วมมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทย ดันส่งออกปี'64 เพิ่ม ตั้งเป้าทะลุ 7 หมื่นล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ภายใต้นโยบายทำงานเชิงรุกยุคโควิดเพื่อขยายการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ จะจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน โดยจะมีการประชุมร่วมกันกับผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีราชทูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ของจีนรวมทั้ง

หอการค้าไทย-จีนและผู้แทนภาคเอกชนของ 2 ฝ่าย ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

“ปีที่แล้วเราสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนเป็นมูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท แม้จะเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่ผ่านมาคือการทำงานภายใต้โมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบผลัดจนถึงผู้บริโภคด้วยนโยบาย “เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยมาตรฐาน GAP GMP ฯลฯ และในการขยายความร่วมมือกับจีนครั้งนี้จะสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้านบาท” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับประเด็นการหารือจะครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลไม้ไทย ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากฟาร์มถึงผู้บริโภค

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การขนส่ง โลจิสติกส์ (Logistics Management) การส่งเสริมการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (O2O model) การพัฒนาการอำนวยความสะดวก (Facilitation) บริเวณด่านส่งออก 4 ด้านได้แก่ ด่านโมฮ่าน ด่านไห่หนิง ด่านตงชิ่งและด่านผิงเสียง รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานผูกพันเสมือนพี่น้องกันและได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับการนำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างหอการค้าไทย-จีน และ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ติดตามศตปช.จัดการดิน-ปุ๋ยเพื่อชุมชน มุ่งลดต้นทุนผลิตสร้างรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ 2564 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ยสู่เกษตรกร เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและให้ปุ๋ยให้กีดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานส่งเสริมการใช้ดินปุ๋ยอย่างถูกต้อง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรม ซึ่งมีหน่วยงานย่อยอย่างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.) เป็นผู้ดูแลหน่วยงานดังกล่าวตั้งขึ้นมาโดยกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยอย่างถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันจากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการใช้งานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ดังนั้น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกษตรที่จะช่วยสร้างความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตพืชของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้จริง

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ซึ่งในปี 2560 เป็นต้นมาได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จะมี

บทบาทสำคัญเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินอย่างรวดเร็ว แปลผลและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรที่มารับบริการทราบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ตนเอง ควรใส่ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไปพร้อมๆ กันด้วย

นายเข้มแข็งกล่าวว่า ปี 2564 กรมวางแนวทางส่งเสริมให้ศตปช. ที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอด ดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนภายใต้โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop Service) ให้เกิดรายได้ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผล ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้และมีทักษะเป็นนักส่งเสริมด้านการจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรได้รวมถึงขับเคลื่อนขยายผลดำเนินงานจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปด้วย



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชวนสมาชิกกรมพลังจัดตั้งแปลงใหญ่ ส่งโมเดล“ถั่วเหลืองเชียงใหม่-มะพร้าวน้ำหอมวัดเพลง”

การรวมตัวสมาชิกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์จะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องการผลิตแล้ว แต่การรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ดูเหมือนจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า...

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแปลงใหญ่สหกรณ์ที่ผ่านการรวมตัวกันของเกษตรกรตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปในการรวมแปลงที่อยู่ใกล้กันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มแปลงใหญ่เหล่านี้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ขึ้นมา เพื่อที่จะให้เขาได้มีอำนาจในเรื่องของการต่อรองในการที่จะบริหารจัดการ ช่วยกัน

โดยปัจจุบันมีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ มีประมาณ 500 กลุ่ม จาก 490 กว่าสหกรณ์ที่รวมกันเข้ามาเป็นแปลงใหญ่ที่อยู่ในระบบสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งพืชและสัตว์ อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่แปลงใหญ่ที่ยังไม่ยอมเข้ามา เพราะอาจจะคิดว่าเป็นความยุ่งยากในการบริหารจัดการนั่นเอง

“เราพยายามที่จะบอกเขาว่า เมื่อเข้ามาแล้วจะมีการสอนนำเรื่องการบริหารจัดการ การรวมกลุ่มให้มีพลัง ไม่ใช่ว่าได้อุปกรณ์เครื่องมือจากรัฐไปแล้ว หลังจากนั้นไม่มีการดูแลจะเป็นความสูญเสียของภาครัฐ ของงบประมาณที่เราลงไปให้กลุ่มแปลงใหญ่เหล่านี้”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกตัวอย่างแปลงใหญ่สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ อย่างเช่นแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองที่จ.เชียงใหม่ที่วันนี้มีความพร้อมทั้งวัตถุดิบถั่วเหลือง ทั้งเรื่องของนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรกล โดรน รถไถ รถพรวนดิน ที่กรมฯได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมไปถึง สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ภายใต้การนำของ “สมเกียรติ ประพฤติกิจ” ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมวัดเพลง ที่เผยว่าจุดดีของแปลงใหญ่นอกจากการรวมแปลงแล้วยังเป็นการรวมคนด้วย ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ที่สำคัญยังได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่อีกด้วย

“เราจึงอยากให้เขารวมตัวเป็นสหกรณ์ และจดทะเบียนมีระบบการตรวจสอบที่แน่นอน มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือภาคเอกชน ที่เข้าไปส่งเสริมแปลงใหญ่ให้ได้ผล ไม่ใช่เฉพาะของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเดียว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หรือภาคเอกชนที่ต้องการผลผลิตเข้าสู่ระบบของเขา เขาก็สามารถที่จะมาส่งเสริมตรงนี้ได้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผย.



พาณิชย์พอใจประกันราคาปาล์ม ปีแรกใช้ไป 7.2 พันล้าน ลุยต่อไป 2

นางมลลิกา นุณมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์สินค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และราคาผลปาล์มน้ำมัน ที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 63 ราคาเฉลี่ยผลปาล์มในแหล่งผลิตสำคัญ อ้างอิงราคา ณ วันที่ 8 ก.พ.64 ดังนี้

จ.สุราษฎร์ธานี กก. ละ 6.90-7.50 บาท จ.กระบี่ กก. ละ 7.00-7.30 บาท จ.ชุมพร กก. ละ 6.90- 7.50 บาท จ.นครศรีธรรมราช กก. ละ 7.20-7.40 บาท จ.พังงา กก. ละ 7.00 บาท จ.ตรัง กก. ละ 6.60-7.00 บาท จ.ปัตตานี กก. ละ 6.90 บาท ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ อยู่ที่ กก. ละ 39.50-40.00 บาท

นางมลลิกา กล่าวว่า ตอนนี้ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตมากขึ้น ขณะนี้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชเกษตรในโครงการประกันรายได้ตัวเดียว ที่ราคายังสูงกว่าราคาประกันรายได้ โดยปัจจุบันราคาปรับตัวสูงขึ้นทะลุโลกกรัม (กก.) ละ 7.50 บาท ขณะที่ราคาประกันรายได้อยู่ที่ กก. ละ 4.00 บาท เกษตรกรกว่า 3.7 แสนราย ต้องการให้มีหลักประกัน ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

“ราคาที่สูงขึ้นถือเป็นผลดีกับชาวสวนปาล์ม ที่ขายผลผลิตและมีรายได้สูงขึ้น แต่เพื่อให้มีหลักประกันไว้รองรับ กรณีที่ราคาปาล์มปรับตัวลดลง ก็ต้องมีโครงการประกันรายได้เอาไว้ด้วย แต่มั่นใจว่าปีนี้ราคาปาล์มเกษตรกรจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเกษตรที่ราคาดี ทำให้โครงการประกันรายได้ปีแรกมีการจ่ายส่วนต่างในงวดที่ 1 และ 2 พอมางวดที่ 3-5 ไม่ต้องจ่าย มาจ่ายอีกครั้งงวดที่ 6-10 แต่งวดที่ 11-13 ก็ไม่ต้องจ่าย ทำให้ปีแรกที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 62-30 ธ.ค.63 กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวสวนปาล์มจำนวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221 ล้านบาท คิดเป็น 55.55% ของวงเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรที่ตั้งไว้ 13,000 ล้านบาท เป็นการบริหารของรัฐบาลโดยโครงการปีแรกแบบที่รัฐยังมีเงินเหลือ เพราะไม่ต้องจ่ายชดเชยมาก

“สำหรับโครงการประกันรายได้ปาล์มปีที่ 2 ยังคงเงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ประกันรายได้ที่ราคา กก.ละ 4.00 บาท และล่าสุดนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครบหมดทุกตัวแล้ว โดยปาล์มน้ำมันเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งมีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ที่ผ่านมา” นางมลลิกา กล่าว ■

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พุธสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2114

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 96.14

Ad Value: 46,147.20

PRValue (x3): 138,441.60

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ในประเทศ: ผู้กำหนดเกม



ผู้กำหนดเกม



พลการลงมติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนักของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้รับความไว้วางใจ 269 ไม่ไว้วางใจ 55 งดออกเสียง 7

ถือว่าได้คะแนนน้อยสุดใน 6 รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก โดยครั้งนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มากที่สุด คือ ไว้วางใจ 277 ไม่ไว้วางใจ 50 งดออกเสียง 2

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม ที่สอง ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 49 งดออกเสียง 2

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่สาม ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 54 งดออกเสียง 2

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่สี่ ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 54 งดออกเสียง 2

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ห้า ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 55 งดออกเสียง 2

พลังการได้เสียงไว้วางใจน้อยที่สุด

ทำให้ ร.อ.ธรรมนัสกลายเป็นตำบลกระสุนตก และเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล ที่ถูกเขย่าให้ปรับคณะรัฐมนตรีมากที่สุด

17 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงขนาดออกมาแสดงความไม่พอใจ และบอกว่าไม่ต้องการยกมือให้ แต่มติพรรคบังคับไว้

ร.อ.ธรรมนัสกลายเป็นรัฐมนตรีที่มีมลทิน ทั้งในเรื่องคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย กรณีที่ถูกถอดยศหรือล่าสุดเป็นกรณีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก

แต่กระนั้น ร.อ.มนัสก็ได้ยื่นหยัดต้านลม พิสูจน์ว่า ตัวเขาไม่ธรรมดา

ดังที่เขาเคยประกาศผ่านสื่อมวลชน

"...ผมคือตัวคีย์สำคัญของรัฐบาล การจัดตั้งรัฐบาลที่มีการรวบรวมเสียงเพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา เป็นนายขา ผมเป็นคนจัดการทั้งหมด..."

"...ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายผมก็เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ถ้าเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้แตกไปเมื่อไหร่รัฐบาล

จะล้มหากไม่มีเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้"

พร้อมประกาศอย่าง

เปิดเผยว่า "บิกบอม"

พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ว่า

"ท่านอื่นดูผม งานที่มอบหมายผมก็ทำตามที่ท่านสั่ง และไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งอะไร แม้กระทั่งตำแหน่งรัฐมนตรี แต่สุดท้ายพอบอกว่าต้องมาเป็นรมช.เกษตรฯ ก็ต้องมา"

และพิสูจน์ในสิ่งที่พูดว่าไม่เกินจริง

ด้วยการอยู่ในตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ อย่างเหนียวแน่น

และทวีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตอนนั้น

! ต่อกระนั้น บทเรียนอันเจ็บปวดในการซักฟอครั้งแรก

ย่อมทำให้ ร.อ.ธรรมนัสไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก ประกอบกับบทบาททั้งในรัฐบาล และในพรรคพลังประชาชน ในห้วงหลังๆ ร.อ.ธรรมนัสในฐานะทีมใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร มีความโดดเด่น และบทบาทค่อนข้างสูง

ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัสจึงต้องไม่ใช่ผู้ถูกกระทำ หากแต่ต้องเป็น "ผู้กำหนดเกม" มากกว่า

โดยวางเป้าสนองความประสงค์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ว่า

"หวังว่าจะแผนอภิปรายต้องใกล้เคียงทุกพรรค ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ขออย่าให้มีปัญหาภายในซึ่งกันและกัน"

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า ในตอนท้ายการประชุมครั้งนั้นนายกฯ ได้ชวนนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กับ ร.อ.ธรรมนัส

"ที่สันติอ้อมหน่อย นัสอ้อมหน่อย"

ซึ่งคงไม่ใช่การแซวธรรมดา หากแต่สะท้อนนัยอะไรบางอย่างด้วย

ที่ นี้ ในช่วงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีจะเกิดขึ้น มีข่าวที่ถูก "ปล่อย" ออกมาในทำนองท้วงโย

ว่ามีรัฐมนตรีบางคนที่ถูกอภิปราย เป็นห่วงกลไกภายในพรรคพลังประชาชน (พปช.) และพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ที่มีปัญหาความขัดแย้ง อาจส่งผล

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พุธสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2114

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 96.14

Ad Value: 46,147.20

PRValue (x3): 138,441.60

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ในประเทศ: ผู้กำหนดเกม

ไปถึงการโหวตลงมติรัฐมนตรีแต่ละคน ทำให้ได้เสียงไม่เท่ากัน

โดยเฉพาะในพรรค พปชร.ที่เริ่มเห็นร่องรอยความขัดแย้ง

เนื่องจากแกนนำคนหนึ่งของพรรค ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วย มีความพยายามช่วงชิงอำนาจการนำภายในพรรค และต้องการได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากกว่ารัฐมนตรีจากพรรคเดียวกัน เพื่อหวังผลในการปรับและเกลี้ยไค้ตัวเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังการอภิปราย โดยต้องการให้เกิดกระแสกดดันให้รัฐมนตรีบางคนหลุดจากตำแหน่ง เพื่อที่จะได้มีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ

โดยเตรียมลอบบี ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ 30 คน รวมไปถึงพวก ส.ส.สูงเท่าในฝ่ายค้านที่แกนนำพรรค พปชร.ดูแล ให้โหวตสวนรัฐมนตรีในพรรคบางคนที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

จะเชื่อมโยง "ที่สันติย์หม้อย นัสย์หม้อย" หรือไม่ ไม่มีคำตอบ

!! ต่กระแสน้ำนี้ ถูกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาแฉโพลในเวลาต่อมาว่า แกนนำพรรคพลังประชารัฐที่เป็น รมช.บางรายลอบบีคะแนน หวังจะให้รัฐมนตรีบางคนหลุดจากตำแหน่งในการปรับ ครม. หลังจบศึกชกฟอกนั้น

ถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อรัฐมนตรีที่โดนเขย่า แต่เดาไม่ยากเลยว่าคือ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

โดยอ้างว่า ส.ส.พปชร.ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่พอใจการทำงานของนายณัฐพล

บางคนถึงขั้นตำหนิอย่างรุนแรง ทั้งการบริหารงานด้านการศึกษา

และ "การที่เขาไปอวดดี เขียวไปคุยโวว่าเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ เคยถาม ส.ส.พลังประชารัฐหรือว่าเขาหมั้นได้ประโยชน์หรือเปล่า เข้ามานิสถาอันดับไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับผลงาน ถ้าเป็นจริงตามข่าวก็เป็นเรื่องผลกระทบ ต่อให้ผู้ใหญ่จะวิ่งเคลียร์ให้ก็ไม่ไหวหรอก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขาได้เห็นวันนี้มานานแล้ว มาแอบกระซิบให้ผมอภิปรายจัดหนัก"

"ผมบอกให้ก็ได้ว่าข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เตรียมไว้ บางส่วนผมได้มาจาก ส.ส.พลังประชารัฐหลายคน ดังนั้น ขอทำนายไว้ล่วงหน้าเลยว่า รัฐมนตรีศึกษาธิการจะได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในศึกชกฟอกรอบนี้" นายวิโรจน์ระบุ

เมื่อชื่อนายณัฐพลถูกเฉลยออกมาแล้วว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่อาจจะได้คะแนนน้อยสุด

และ รมช.ที่เป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นใคร

แม้จะไม่มีใครตอบออกมาตรงๆ

แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างน่างสนใจ

โดยระบุว่า กระแสข่าวมีรัฐมนตรีบางคนไปลอบบี ส.ส.พปชร.โหวตสวนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของพรรคนั้น "ผมไม่ทราบ คิดว่าอาจเป็นเรื่องที่รู้สึกและคิดกันไปเอง ผมมีแต่ช่วยเหลือและประสาน ส.ส.ของพรรคให้ช่วยสนับสนุนรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ช่วงก่อนหน้านีก็ได้พูดคุยกับนายณัฐพลซึ่งนายณัฐพลให้ผมช่วยอธิบายความไม่เข้าใจต่างๆ แก่ ส.ส."

ขณะที่นายณัฐพลบอกว่า 30 ส.ส.ที่มีกระแสข่าวว่า จะโหวตสวน เท่าที่ฟังดูไม่มีปัญหา เพียงแต่รอฟังเรื่องที่จะอภิปราย และจากที่ไปสัมภาษณ์พรรครัฐบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทุกคนก็ให้กำลังใจและบอกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนโหวตที่จะแตกต่างจากคนอื่น

จากคำพูดข้างต้น จึงน่าจะทำให้ปะติดปะต่อได้ว่า "ใครเป็นใคร" และจะกระทำอะไร

!!! ทั้งนี้ รวมถึงท่าทีของกลุ่มพรรคเล็กที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล 21 เสียง ประกอบด้วย พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคพลังท้องถิ่นไทย, พรรครักษ์ผีเสื้อ, พรรคพลังธรรมใหม่, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตย, พรรคพลังชาติไทย และพรรคประชาธรรมไทย

ที่ประกาศจุดยืนว่า หากรัฐมนตรีคนใดที่ชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านไม่ชัดเจน พรรคเล็กซึ่งขณะนี้ประมาณ 21 เสียง พร้อมทั้งโหวตไม่ไว้วางใจ

ท่ามกลางการจับตาวานี้เริ่มเป็นปฏิบัติการ "ขอกล้วย" อีกแล้วหรือไม่

ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า ร.อ.ธรรมนัสอาจต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

โดย ร.อ.ธรรมนัสบอกว่า ก็เพิ่งทราบข่าวว่ากลุ่มพรรคเล็กทั้งหมดประมาณ 21 คน ออกมาชี้แจงเพื่อจะขอรอดูว่ารัฐมนตรีแต่ละคนชี้แจงแต่ละประเด็นชัดเจนหรือไม่ ซึ่งก็ถือเป็นอภิสิทธิ์ของ ส.ส.ทั้ง 21 คนว่าจะคิดอย่างไร และจะโหวตสวนหรือไม่โหวตสวน เท่าที่ทราบพรรคเล็กในฐานะที่เป็นพรรคร่วม

รัฐบาล เขาก็อยากจะแสดงบทบาทบ้าง ไม่ใช่มีหน้าที่ยกมืออย่างเดียว

"ผมไม่ได้มองว่าเขาออกมาต้องการเรียกร้องอะไร" ร.อ.ธรรมนัสออกตัวให้พรรคเล็ก

ซึ่งนั่นพรรคเล็กก็คงสบายใจและพร้อมจะเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลต่อไป

นี่ จึงถือเป็นบทบาทของ ร.อ.ธรรมนัสที่สังคมมองเห็น

แน่นอนย่อมถือว่าไม่ธรรมดา และไม่ใช่เฉพาะใน พปชร. หากแต่ยังมีบทบาทข้ามพรรคอีกด้วย

ทั้งการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นของระดับต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ใน อ.จะนะ จ.สงขลา ที่เชื่อมโยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์

รวมถึงการเข้าไปร่วมกับปัญหาทะเลทรายบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในความรับผิดชอบของพรรคชาติไทยพัฒนา โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยระบุ พล.อ.ประวิตรมอบหมายมาให้ดำเนินการ

ถือว่าบทบาทใหญ่กว่า "รัฐมนตรีช่วย" ที่นั่งอันสย้ออันว่า ในหน้าที่นี้ ร.อ.ธรรมนัสก็เริ่มมีภูมิหลัง

"เทก-เทก" มิใช่แค่ถูกกระทำหรือถูกชกฟอกแล้ววิ่งหาแรงหนุน จะได้ไม่ได้อะไรอย่างที่เคยเกิดขึ้น

ตรงกันข้าม กลับเป็นมือทำงานที่มีบทบาทเข้าไป

ขึ้นหน้า

และเป็นผู้กำหนดเกมในพรรคและรัฐบาล อย่าง

น่าจับตา

"--นัสย์หม้อย" ●

พัฒนาศก.-สังคม12จว.อีสานกลางยั่งยืน 'มมส'เดินหน้านวัตกรรม

ผศ.ดร.มนรัตน์ วงษ์ขิม ประธาน "โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Social Innovation Driving Unit) หรือ SID-ESAN" กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างรายได้ การยกระดับแข่งขันของสินค้าชุมชน เข้าสู่ระดับสากล ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการฯนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อเสนอรูปแบบนวัตกรรมสังคม ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ลดเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างนวัตกรรมด้านสังคมผ่านการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและชุมชน โดยนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ประยุทธ์ ศรีวิลิต กล่าวว่ามีปริญญานิเทศศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดมหาสารคามและได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฯระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมผ่านการวิจัย พัฒนา ลงทุน แปรรูปและบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ต่อไป

'มณัญญา'ขับเคลื่อนกัญชง-กัญชาจากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน

น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตร (กวก.) ไปหารือกับคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชาภายหลังที่กฎกระทรวงสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนก.พ. 64 จะได้แนวปฏิบัติออกมา เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะปลูกได้รับทราบภายใต้การกำกับของ อย. และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เล็งทางด้านวิชาการ

น.ส.มณัญญา กล่าวต่อว่า สำหรับแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร จะเร่งประกาศให้เมล็ดพันธุ์กัญชา และกัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 2.การขออนุญาตปลูกเป็นของ อย. ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาและรวบรวมรายชื่อผู้ปลูกและหลักฐานการยื่นให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรดูแล 3.การทดสอบคุณภาพของกัญชาและกัญชง ซึ่งผู้ปลูกและผู้ซื้อสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นได้เอง และกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้เอกชนตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้การบริการประชาชนทั่วถึง4.การซื้อขายกัญชาและกัญชง จะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือระบบ contract farming ระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูก รวมถึงการจัดตั้งตลาดกลางเป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่มีกำหนดมาตรฐานสินค้า



การกำหนดราคากลาง และการซื้อขายที่เป็นธรรมโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าภายหลังจากแนวปฏิบัติได้รับการเห็นชอบแล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะมีการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รัฐมนตรีฯ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของตลอดห่วงโซ่การผลิต ในขณะที่กรมวิชาการเกษตรปัจจุบันได้เร่งงานวิจัยพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ที่เหมาะสมโดยจะมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในระยะต่อไปโดยการรับรองพันธุ์ทางการได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์อิสระ 01 เมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

“ปัจจุบันกรมได้มีแผนการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง โดยการรวบรวมและศึกษาขยายพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยดำเนินการที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีและที่ศูนย์เชี่ยวชาญเป็นการทดลองปลูกในสภาพโรงเรือน การทดสอบสายพันธุ์คุณภาพเพื่อใช้ทางการแพทย์การศึกษาการจำแนกกัญชาเพื่อรองรับการคุ้มครองพันธุ์พืช การวิจัยยีนและการแสดงออกของยีน”

สารพันปัญหา?

สารหน้ารัฐ

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ท้องถิ่นสร้างถนนเดือดร้อน เรียน คุณชัย เสดเดอร์

พวกเราชาวบ้าน หมู่ 6 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้ได้รับความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน โดยในปี 2562 อบต.ทับใต้ ใช้งบฯ 474,000 บาท ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร กินพื้นที่เข้าไปในที่ดินของชาวบ้านหลายรายอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดแนวถนนเดิมที่เป็นถนนลูกรังแต่เปลี่ยนแนวถนนใหม่ล้ำเข้ามาครึ่งถนน ส่วนอีกฟากถนนกลับอยู่แนวเดิม ไม่ถูกแนวถนนทับพื้นที่ ทั้งที่มีพื้นที่ข้างถนนเหลืออีกกว่า 2 เมตร ไม่มีรั้วหลักเกณฑ์อย่างไร

ทุกวันนี้ถนนที่สร้างเสร็จแล้วยังเป็นหลักฐานทนโท เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วหมู่บ้าน เพราะถนนเส้นนี้ใช้งบฯ ไม่คุ้มค่าเป็นทางเข้าไร่ เข้าสวน ไม่มีหมู่บ้านหรือผู้คนอาศัย นานๆที่จะมีรถมอเตอร์ไซด์ผ่านสักคัน



ปี 2564 ชาวบ้านที่เคยไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องเข้าไปอีกครึ่งเมื่อรัฐบาลมีนโยบายออกโฉนดที่ดินในปี 2564 จำนวน 50 จังหวัด ที่ดินย่านนี้คือที่ห้วยมงคลเคยเป็น น.ส.3 จะถูกรังวัดออกโฉนดด้วย แต่ปรากฏว่าที่ดินเดิมที่เคยถูกถนนล้ำที่เข้าไปถึงครึ่งถนน ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขูดให้ปักแนวเขตถนนเข้าไปในที่ดินอีก 2 เมตร เพื่อให้ถนนกว้าง 8 เมตร ทั้งที่เป็นแค่ทางเข้าไร่ เข้าสวน ชาวบ้านแปลงข้างเคียงเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงไม่ยอมรับ

พัฒนาหรือสร้างทุกข์? ทุ่มงบฯสร้างถนนผ่านไร่ผ่านสวน รุกที่ดินชาวบ้าน รمت.รุดออนไลน์ ปรับระบบเพิ่มช่องทางสื่อสารเกษตรกร รับเร็ว-แก้ไว

จึงอยากฝากไปถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่มีนโยบายให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทำกิน และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ช่วยดูแลให้ทำให้ถูกต้อง และคืนความเป็นธรรมให้ด้วย.

ชาวบ้านห้วยมงคล

ตอบ คุณชาวบ้านฯ

หลายประเด็นที่คงต้องฝากถึงฝ่ายนโยบายให้เข้าไปช่วยดูแล ทั้งการใช้งบฯก่อสร้างของ อบต. การเอื้อประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วนแล้วไหน กระบวนการวัดแนวเขตก่อสร้างถนนที่สร้างความเดือดร้อน รุกที่ดินชาวบ้าน

ทั้งหมด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1 สั่งการอธิบดีประยูร รัตนเสนีย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปตรวจสอบให้ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินโครงการใดๆ จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อฝ่ายกำกับดูแลและประชาชนได้

อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นพ่อแม่เมืองที่รับผิดชอบดูแลจังหวัด ผู้ว่าฯ พล.ต.สิงห์หนืด ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ น่าจะส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบก่อนที่ชาวบ้านจะรวมตัวประท้วงเรื่องนี้

อย่าปล่อยให้โครงการพัฒนากลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนเอาความทุกข์ไปให้ชาวบ้านถึงหน้าบ้าน!

ชัย เสดเดอร์

■ ก.เกษตรฯออนไลน์-เพิ่มช่องทางสื่อสารเกษตรกร

เป็นอีกหน่วยงานที่มีผลงานต่อเนื่องกระทรวงเกษตรฯ ในยุค รมต.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ด้วยความเป็นรัฐมนตรีที่ติดดิน เข้าอกเข้าใจในความทุกข์ยากในความเดือดร้อนจากเกษตรกรทั่วประเทศ นอกเหนือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ออกมาเป็น



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ระยะๆแล้ว

ล่าสุด "รมต.เฉลิมชัย" เห็นความสำคัญของช่องทางการติดต่อ

สื่อสารในโลกยุคใหม่ สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้นโยบายการพัฒนาต่างๆ ได้โดยตรง และถูกต้อง

อีกทั้งยังสามารถส่งข้อคิดเห็น แจ้งข้อมูลความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อกระทรวงเกษตรฯ จะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่หวังที่ตั้งปรากฏผลชัดเจนในหลายกรณี

เรื่องนี้ น.ส.ชนชนก จันทน์เที่ยง ผอ.กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสาระความรู้มากมายที่ทางกองเกษตรสารนิเทศได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีในรูปแบบของสื่อ โซเชียลมีเดียภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ

ไม่ว่าทางเว็บไซต์ www.moac.go.th ทางเฟซบุ๊ก-<https://m.facebook.com/MOACThailand> ทางยูทูป-<https://youtube.com/c/MOACThailand> และทวิตเตอร์ @Moac thailand



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
@MOACThailand



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
@MoacThailand



MOAC Thailand
youtube.com



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.moac.go.th



ทุกเรื่องทุกข้อมูลความคิดเห็นที่เกษตรกร
ส่งเข้ามา รวบรวมเกษตรกรเข้าว่าจะถูกส่งถึงมือตัวเอง
แน่นอน

อีกทั้งทุกคำถามทุกข้อสงสัย เกษตรกร
จะได้รับคำตอบชัด ที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข
ช่วยเหลือจะดำเนินการทันที

เป็นอีกรูปแบบการทำงานของกระทรวง
เกษตรฯเพื่อเกษตรกร ในเชิงรุก!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th